

## การอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทางสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความอนุเคราะห์รับหน้าที่เป็นวิทยากร อภิปรายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการประจำภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นในหัวข้อ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗, การส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ, การสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และการจัดทำข้อมูลและการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity And Transparency Assessment : OIT) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการประจำภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๔ ราย

ภาพบรรยากาศการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก  
การปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๗



ภาพบรรยากาศการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก  
การปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๗



## สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมรากฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบของบุคลากร “การห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดละนโยบาย  
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”



นางป्लीมจิต สิงห์สุกรีจันทร์  
คลังจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด  
จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมรากฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร “การห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดละนโยบาย No Gift-Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการรับทรัพย์สิน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้งยังมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต การปลูกฝังพฤติกรรมการทำงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี

ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมรากฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพจน์มิชอบของบุคลากร “การห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดละนโยบาย No Gift Policy  
จากการปฏิบัติหน้าที่” ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

